

Trích lục Thánh giáo

Hãy nhiếp lấy sinh lực của vũ trụ để bảo tồn tự thân

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 07-5 Quý Hợi.

THI

BẢO thân, trước phải biết tu hành,
PHÁP độ do mình gắng luyện công,
CHƠN đạo nơi tâm người chí đạo,
QUÂN tu sớm muộn cũng công thành.

Chào chư Thiên ân, chư hiền đệ muội. Hôm nay, vâng lệnh Đức Tôn Sư, Bốn Huynh đến để dạy về khóa tu Hạ chí và chuyển Thánh ý Đức Tôn Sư ân ban cho các tịnh sĩ được tiến đạo.

Vậy mời chư đệ muội đồng an tọa.

Này chư hiền đệ hiền muội! Nhơn thân là Tiểu Thiên Địa. Trời là Đại Thiên Địa. Trời có xuân hạ thu đông để sanh trưởng

thâu tàng cho cơ sanh hóa.

Nhơn thân là bộ máy nhỏ cũng phải vận hành châu lưu theo nhịp độ của Đất Trời.

Khi đã ý thức được lẽ đó thì người tu hành phải tiếp lấy cơ hội đó mà nhiếp lấy sinh lực của vũ trụ để bảo tồn tự thân.

Mỗi năm có bốn giao điểm quan yếu của Trời Đất. Đó là Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí.

Khi chư hiền đệ muội chưa ý thức được thì các Đấng Thiêng Liêng đến để sắp xếp khóa tu, dìu dắt chư hiền. Nay đã ý thức rồi thì không cần tha lực nữa, mà chư hiền phải tự lo sắp xếp lấy, vì tu cho mình chớ không phải để trả nợ với vì Thánh linh hoặc vì làm chiếu lệ.

Tại sao nói thế?

Như chư hiền đệ muội đã biết:

Đông chí là mùa phục sinh. Sinh lực của vạn vật được phục hồi sau tiết đông thiên tàn tạ.

Xuân phân là lúc mà vạn vật sinh sôi nảy nở, phát triển mọi tiềm năng theo nhịp độ của Đất Trời.

Hạ chí là lúc trưởng dưỡng đến tột độ để chuẩn bị thâu liễm gặt hái khi tiết Thu phân.

Nếu xuân sanh mà không trưởng dưỡng thì lấy đâu mà thâu liễm. Bởi vì sau Hạ chí thì bóng hoàng hôn của âm khí vươn lên để nuôi dưỡng những gì đã sinh phát trong tiết Xuân sanh.

Sáu tháng đầu của một năm là thời gian mà con người tiêu

hao sinh lực rất nhiều.

Sáu tháng sau là thời kỳ để nhiếp thu sinh lực để hỗn thành cơ sanh hóa cho tiểu nhơn thân.

Nếu không thu liễm được sinh lực thì những gì bị tiêu hao không được bồi bổ thì làm sao chịu đựng nổi sáu tháng sau của âm khí bủa trùm từ Thiên Phong Cấu đến Bát Thuần Khôn¹.

Nay chư hiền đệ muội đã ý thức thì hãy cố gắng để trọn lòng thanh tịnh trong một khóa tu để đạt được kết quả tốt đẹp.

(...)

Chư hiền đệ muội ráng khép mình thanh tịnh cho có kết quả trong mùa tu này để ban rải thần lực khắp chúng sanh. Đó là công quả rất lớn đó vậy. Bốn Huynh xin chào chung, phản hồi phục lệnh.

Thăng.

1. Theo Dịch lý, mỗi tháng trong năm tương ứng với một quẻ trong kinh Dịch. Tháng 5 ứng với quẻ Thiên Phong Cấu với một hào âm bắt đầu xuất hiện và âm dần dần phát triển đến tháng 10 ứng với quẻ Bát Thuần Khôn gồm tất cả 6 hào âm.

Tháng 5 - Thiên Phong Cấu 

Tháng 6 - Thiên Sơn Độn 

Tháng 7 - Thiên Địa Bi 

Tháng 8 - Phong Địa Quan 

Tháng 9 - Sơn Địa Bác 

Tháng 10 - Bát Thuần Khôn 